

Số : 2123 /TCT-KK

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2009.

V/v khấu trừ thuế GTGT

Kính gửi : Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trà lời công văn số 312/CT-TTHT ngày 11/02/2009 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc xin hướng dẫn một số vướng mắc về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3(b), khoản 1, Mục III, Phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định: *“Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT ; Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ.”*

Ngày 20/3/2009, Bộ Tài chính có công văn số 3046/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn về việc điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Như vậy, chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; chứng từ không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên là chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán và chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ vào các quy định trên:

- Trường hợp doanh nghiệp mua hàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thanh toán bằng hình thức bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán hàng thì không được coi là thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ và hoàn thuế GTGT.

- Trường hợp doanh nghiệp mua hàng ứng trước tiền mặt trả cho bên bán với số tiền tạm ứng từ 20 triệu đồng trở lên trước ngày 01/01/2009, sau đó thanh toán bù trừ số tiền còn lại theo hợp đồng sau ngày 01/01/2009, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính và sẽ có hướng dẫn cụ thể nội dung vướng mắc này.

Tổng cục Thuế trả lời đề Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện. *ll*

Nơi nhận:

- Như trên.
- Ban: PC, CS.
- Lưu: VT, KK (3b).†

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Phạm Văn Huyền.